

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua có tính chất quyết định để kiểm soát thành công đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Y tế cơ sở, y tế dự phòng ngày càng đóng góp lớn trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và góp phần quan trọng vào thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Hệ thống y tế cơ sở ngày càng được tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở đã cơ bản khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trong hệ thống tổ chức y tế cơ sở, đồng thời giúp các đơn vị tăng cường năng lực quản trị và khả năng tự chủ, đáp ứng được nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như công tác dân số trong tình hình mới.

tại các mô hình hoạt động với những khó khăn, bất cập. Tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã trên tổng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các cấp chuyên môn kỹ thuật giảm; điều kiện về thuốc, trang thiết bị tại trạm y tế xã chưa bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ được giao; nhân lực và năng lực y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên y tế còn nhiều bất cập. Nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế cơ sở còn hạn hẹp, tỷ trọng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cơ sở còn thấp trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cao.

giấy giới thiệu cho người dân để đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến trên. Đây là điều rất đáng phải suy nghĩ để có những giải pháp tập trung khắc phục. Để y tế cơ sở bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe nhằm bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, đại biểu kiến nghị cần phải thể chế rõ phạm vi của y tế tuyến huyện, y tế tuyến xã và y tế thôn bản với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng tuyến. Xác định mối quan hệ giữa các tuyến y tế hiện nay, nhất là phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở với 3 cấp chuyên môn kỹ thuật ban đầu, cơ bản và chuyên sâu. Cần quan tâm đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế chi trả của quỹ bảo hiểm y tế theo hướng tăng chi cho y tế cơ sở, nhất là nhân lực làm việc tại trạm y tế xã. Thực hiện điều động, luân phiên hợp lý bác sĩ, cán bộ y tế để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã. Và để góp phần khắc phục tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc, chuyển việc được nhân dân và cử tri rất

quan tâm trong thời gian vừa qua, đại biểu đề nghị cần phải quan tâm các giải pháp tăng thu nhập, bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân viên y tế nói chung, nhân viên y tế cơ sở nói riêng, không chỉ về cơ chế, về kinh tế mà quan trọng nhất là phải tạo được môi trường, điều kiện để nhân viên y tế được phát triển bản thân, có như vậy mới tương xứng với đặc thù công việc và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

phương thức hoạt động của y tế cấp xã theo hướng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, sàng lọc, phát hiện bệnh sớm, quản lý ca bệnh, chủ trọng quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã; ứng dụng y học gia đình; tập trung ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở, y tế dự phòng; đổi mới phương thức phân bổ ngân sách cho y tế cơ sở theo hướng dựa trên kết quả đầu ra; đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế cho y tế cơ sở theo hướng phối hợp các phương thức chi trả để khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở. Mở rộng hình thức nhà nước đặt hàng và kết hợp công tư trong cung cấp dịch vụ y tế cộng đồng. Có các chính sách mạnh mẽ và đồng bộ, đãi ngộ cho cán bộ y tế, khuyến khích nhân lực có trình độ chuyên môn; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn liên tục cho nhân lực y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt ở khu vực khó khăn; đổi mới chương trình đào tạo theo cách tiếp cận dựa trên năng lực và nhóm làm việc đa chuyên ngành. Đại biểu đề nghị cho hưởng phụ cấp ưu đãi 100% đối với tất cả cán bộ, viên chức đang làm việc tại tuyến y tế cơ sở công lập.

RA MẮT QUỸ HỌC BỔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Xây dựng và duy trì hoạt động quỹ học bổng "Đồng hành cùng em" là một trong nhiều chương trình, hoạt động thiết thực của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng. Với việc tổ chức lễ ra mắt quỹ học bổng "Đồng hành cùng em", Hội Doanh nhân trẻ tỉnh mong muốn quảng bá thông tin rộng rãi để các em học sinh THPT trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chí để hồ sơ đăng ký xét duyệt trao học bổng; đồng thời, giới thiệu địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ, tài trợ, giúp quỹ học bổng ngày càng lớn mạnh, chung tay chia sẻ khó khăn và tiếp sức cho thêm nhiều học sinh nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức giao lưu, tọa đàm với 2 chủ đề "Đảm ước mơ" nhằm cung cấp thêm thông tin để các đại biểu, doanh nghiệp, các em học sinh hiểu rõ hơn về những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ và "We are here" (Chúng tôi ở đây) để truyền cảm hứng cho các em học sinh vươn lên trong học tập, định hướng nghề nghiệp, gặt hái thành công và có khát vọng đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

(Tiếp theo trang 1)



Đông chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Hòa.

Cảm ơn sự quan tâm của tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Hòa cho biết: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục tích cực vận động tăng ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy hơn nữa truyền thống "hộ quốc, an dân", phối hợp chặt chẽ cùng MTTQ các cấp thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, đông chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các vị tăng ni tại các chùa trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hội Lâm vườn tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm cho 150 hội viên nông dân của các huyện: Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải và thành phố Thái Bình. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu về đặc điểm sinh lý của gia cầm; các kỹ thuật: chọn giống và kiểm soát đầu vào, giống theo quy mô công nghiệp, trộn, bảo quản, chế biến thức ăn hữu cơ, chăm sóc các thị trường phẩm, phòng, điều trị bệnh; cách vệ sinh chuồng trại; các biện pháp thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi đàn gia cầm. Tham gia buổi tập huấn giúp các hội viên nông dân nắm được những quy trình cơ bản về chăn nuôi gia cầm theo hướng hữu cơ và cách sử dụng chế phẩm sinh học. Thông qua đó các hộ chăn nuôi có thể tiết kiệm được thức ăn, giúp đàn gia cầm phát triển đều, giảm mùi hôi chuồng trại, bảo vệ môi trường. Với việc triển khai chăn nuôi gia cầm theo hướng này, người nông dân còn có thể cung cấp sản phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.

NGUYỄN TRIỆU

THÁI THỤY Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy không ngừng đổi mới nội dung, phương thức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy kiểm tra nội dung thảo luận súng AK cho lực lượng dân quân tự vệ.

Tại hội thao dân quân tự vệ (DQTV) năm 2023 do Ban CHQS huyện Thái Thụy tổ chức, phần thực binh bắn đạn thật đã góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV trong mọi tình huống. Là nữ chiến sĩ

tham gia phần thi bắn súng AK, dân quân Vũ Hương Giang, xã Thái Nguyên cho biết: Năm ngoài tôi tham gia bắn súng AK và đạt loại giỏi với thành tích 27/30 điểm. Năm nay tôi tiếp tục tham gia hội thao với tinh thần không ngừng học hỏi,

phần đấu, quyết tâm đạt điểm cao nhất không chỉ với phần thi bắn súng AK mà cả ném lựu đạn và thảo luận súng. Được tham gia hội thao là niềm vinh dự, tự hào đối với tôi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc cơ quan, gia đình để có thể tham

gia đầy đủ các hoạt động huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày từ đầu năm, Ban CHQS huyện Thái Thụy đã chỉ đạo ban CHQS các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV với phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả". Theo Thiếu tá Phạm Văn Chúc, Trợ lý tham mưu, Ban CHQS huyện Thái Thụy: Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ và phương thức kiểm tra đối với tất cả các đơn vị tham gia huấn luyện đánh giá đúng, thực chất chất lượng huấn luyện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó tham mưu phương án huấn luyện phù hợp với thực tiễn.

Đông chí Nguyễn Xuân Phấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Học cho biết: Ban CHQS xã tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động, lực lượng dân quân năm thứ hai và năm thứ tư; trong đó, tập trung huấn luyện nâng cao nhận thức chính trị, ném lựu đạn xa trúng hướng, gói buồm lượn nổ, bắn súng AK. Chúng tôi đạt quyết tâm, đối với dân quân nam 100% đạt khá trong phần thi nâng cao nhận thức chính trị, trên 80% đạt khá và giỏi trong thực hành bắn đạn thật; các chiến sĩ nữ thuần thục mọi tư thế, có tác phong chuẩn mực của người lính.

Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Chỉ huy trưởng Ban

CHQS huyện Thái Thụy cho biết: DQTV là lực lượng thường trực ở cơ sở, sẵn sàng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xử lý các tình huống trong phòng, chống thiên tai. Ban CHQS huyện cử cán bộ về từng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị để tổ chức huấn luyện; tổ chức thẩm định kế hoạch huấn luyện của các địa phương, đơn vị, phê duyệt giáo án bài giảng theo đúng nội dung chương trình, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân năm thứ nhất và dân quân bình chủng, dân quân biển. Qua kiểm tra, công tác huấn luyện của các địa phương, đơn vị đều cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Từ nay đến cuối năm, Ban CHQS huyện Thái Thụy tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV. Trong đó, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời, đổi mới phương pháp huấn luyện sát với thực tế từng địa phương, đơn vị, phần đấu kết quả huấn luyện có trên 75% chiến sĩ DQTV đạt loại khá, giỏi. Cùng với đó, tăng cường bồi dưỡng, phát hiện các chiến sĩ DQTV có phẩm chất đức tốt, có trình độ văn hóa, năng lực chuyên môn để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng..., góp phần xây dựng lực lượng ưu tú cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TIẾN ĐẠT

Ngăn chặn tình trạng trẻ hóa tội phạm

Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm, kiểm chế, kéo giảm bền vững 5% tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận tội phạm có xu hướng trẻ hóa, diễn biến phức tạp cả về tính chất, mức độ và hậu quả. Đây là một vấn nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự cần được quan tâm, tìm giải pháp ngăn chặn kịp thời.

lỗi hành xử "giang hồ" khi chỉ với những mâu thuẫn nhỏ nhất nhưng sẵn sàng dùng hung khí như vật nhọn, dao, dao phết lộn đâm búa để giải quyết mâu thuẫn, khác hẳn. Một số nhóm đối tượng phạm tội liên tỉnh cũng chọn Thái Bình là địa bàn để gây án. Ngày 31/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 10 đối tượng về tội "Cướp tài sản". Các đối tượng đều sinh từ

các năm 1999 - 2007 và thường trú tại Hải Phòng, do không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài, tụ tập nhau sử dụng xe mô tô cá nhân, lợi dụng buổi tối, đường vắng ít người qua lại sang các tỉnh Hải Dương, Thái Bình gặp người đi đường chặn xe, đe dọa cướp tài sản. Tuy tuổi còn trẻ nhưng hành vi của nhóm đối tượng rất mạnh dạn, nếu bị phát hiện, truy đuổi sẽ dùng dao phết lộn và các vũ khí, công cụ mang theo chống trả để tẩu thoát. Đó là những vi

du điển hình về xu hướng trẻ hóa tội phạm khi thi phạm các vụ án còn đang ở tuổi thanh thiếu niên.

Hành vi phạm tội do người ở lứa tuổi thanh thiếu niên gây ra khá phức tạp, nguyên nhân chủ yếu là do tâm sinh lý lứa tuổi này phát triển chưa hoàn thiện, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động tham gia vào những việc làm sai trái, dễ nảy sinh hành vi phạm tội. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục con em chưa thật sự chặt chẽ, thường xuyên, nhiều thời điểm còn mang tính hình thức. Lối sống buông thả, bạo lực, các hành vi phản cảm tác động tiêu cực của internet, mạng xã hội ảnh hưởng rất lớn đối với thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển về nhận thức. Trước tình hình trên, bên cạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống



Cơ quan công an đấu tranh với đối tượng phạm tội cướp tài sản.

tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên cũng được Công an tỉnh đặc biệt chú trọng. Thượng tá Vũ Đức Mạnh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; trong đó, chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm do người ở tuổi thanh thiếu niên gây ra. Cùng với đó, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa tội phạm do người ở tuổi thanh thiếu niên. Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục, quản lý thanh thiếu niên tại gia đình, nhà trường, địa phương để chủ động giáo dục, ngăn ngừa tội phạm từ cơ sở. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm trong

thanh thiếu niên. Đến nay, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phối hợp với các đơn vị, địa phương thành lập và duy trì hoạt động 150/328 "Tổ tự quản an ninh, trật tự học đường" tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện. Các mô hình bước đầu góp phần tích cực vào công tác bảo đảm tốt an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên đều đã có quy định xử phạt như cảnh cáo, phạt tiền và các hình thức, biện pháp bắt buộc đưa vào cơ sở giáo dục... Đặc biệt, Bộ luật Hình sự cũng quy định hình phạt đủ điều kiện. Các mô hình bước đầu góp phần tích cực vào công tác bảo đảm tốt an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Đông chí Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Đoàn thanh niên toàn tỉnh đã duy trì và thành lập mới 24 câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật" với gần 900 thành viên. Triển khai 350 hồ sơ tư tưởng, 143 đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện, đội tự trị, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa tội phạm do người ở tuổi thanh thiếu niên. Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục, quản lý thanh thiếu niên tại gia đình, nhà trường, địa phương để chủ động giáo dục, ngăn ngừa tội phạm từ cơ sở. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm trong

TRINH CƯỜNG